

MATCHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	ไทยโพสต์		
Date :	6 มิ.ย. 2550	Page :	8
		No :	50153299

ทปอ.ไม่ตัดสิทธิ์เด็กใต้ถ้าได้สิทธิ์2ที่

รัฐสภา • ทปอ.ไม่ตัดสิทธิ์เด็กใต้ที่เข้าโครงการโควตาพิเศษให้ทุนฯ เข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ หรือสอบแอดมิชชัน แจนขาดโอกาสทางการศึกษามากแล้ว พร้อมให้สิทธิ์เลือกภาคี 2 ที่ "พระนาย" ยัน คอ.บต.ไม่มีพุดติกรมรับเงินอภิสิทธิ์เพื่อรับฝากเด็กเน

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมหารือเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกให้ทุนนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอีก 4 อำเภอ จ.สงขลา ได้แก่ อ.สะบ้าย้อย อ.เทพา อ.จะนะ อ.นาทวี เพื่อศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ตามดำริของนายกรัฐมนตรี ร่วมกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัย 24 แห่ง ที่เป็นสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายพระนาย สุวรรณรัฐ ผอ.ศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ว่าขณะนี้ทาง ทปอ. กำลังรวบรวมจำนวนโควตาคณะและสาขาวิชา ที่มหาวิทยาลัย ทั้ง 24 แห่งจัดสรรประมาณ 604 ทุน (อาจเพิ่มหรือลดได้ตามความจำเป็น) และเงื่อนไขในการรับให้ ศอ.บต.รับไปดำเนินการจัดสอบคัดเลือกร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์ ม.ทักษิณ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ในแต่ละพื้นที่ แต่ในบางมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ธรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.ทักษิณ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้รับโควตาดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและไม่มีปัญหาใดๆ ขณะนี้กำลังเสนอให้กรม พิจารณานอมนับถึงประมาณที่มาใช้จ่ายเกี่ยว

กับค่าครองชีพของเด็กที่ได้ทุนโควตานี้

"เนื่องจากเวลาหกห้านั้นเราจะประกาศเผยแพร่เกณฑ์การรับสมัครในหลายช่องทาง คือทางอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาง คอ.บต. สพท.แจกไปตามโรงเรียน รวมไปถึงทางวิทยุชุมชน หรืออาจใช้โทรทัศน์ช่อง 11 ในพื้นที่เป็นสื่อเผยแพร่ด้วย ซึ่งนักเรียนคนใดที่สนใจให้ไปติดต่อที่ ศอ.บต. ในช่วงหลังวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ เพราะจะเป็นระยะเวลาที่วางแผนดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ตามมติของที่ประชุมเห็นว่าจะให้โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่ง แล้วค่อยทำการประเมินผล ซึ่งถ้าดีก็ทำต่อไป สำหรับปีหน้าอาจเพิ่มจำนวนโควตาได้ หากพบว่าผู้สมัครในปีนี้มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์มาก" รศ.ดร.วันชัยกล่าว

นอกจากนี้ รศ.ดร.วันชัยกล่าวต่อด้วยว่า นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าโครงการสามารถจะสมัครในระบบแอดมิชชันได้เช่นกัน แม้ว่าอาจจะมีความยากลำบากกว่าที่สมัครขอเด็กเข้า เพราะติดทั้งแอดมิชชันและโครงการฯ เพราะประกาศใ้เสียกัน ทำให้ตัดรายชื่อที่ติดระบบแอดมิชชันไม่ทัน แต่คิดว่าคงไม่มากจนก่อให้เกิดความยุ่งยากในการคัดเลือก คาดว่าอย่างไรแอดมิชชันคงประกาศก่อนแน่นอน

ด้านนายพระนายกล่าวว่า เด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ ทำให้เด็กระดับ ม.ปลายขาดเรียนตั้งแต่ระดับ ม.4 เทอมแรก และขาดเรียนสะสมเรื่อยๆ จนจบ ม.6 พบว่าขาดเรียนเกือบทุก

กลุ่มสาระวิชา ทำให้เวลาสอบแข่งขันเกิดความไม่ยุติธรรมกับเด็ก และเสียโอกาสในการสอบเข้าได้ง่ายและถือว่าโครงการฯ ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีที่จะให้โอกาสทางการศึกษากับเด็ก เพราะเดิมมีโควตาพิเศษในลักษณะเช่นนี้เพียง 16 ทุน ขณะนี้จำนวนเด็กที่จบการศึกษาในระดับ ม.6 ในพื้นที่จัดสรรโควตาพิเศษฯ มีกว่า 10,000 คน

"และไม่ต้องห่วงว่าให้ ศอ.บต. จัดการเรื่องระบบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้โควตาแล้วจะมี

ระบบฝากเกิดขึ้นผมยืนยันว่า ศอ.บต.จะดูแลในภาพกว้าง เช่น กระจายโควตาให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึงไม่กระจุกตัวในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หรือดูว่าเฉลี่ยโควตาให้เด็กในโรงเรียนตั้งและไม่ต้องอย่างเท่าเทียมมากกว่า ซึ่งการคัดเลือกในทางปฏิบัติจะให้อธิการบดีของ ม.สงขลานครินทร์และ ม.ทักษิณ เป็นคนรับผิดชอบมากกว่า ส่วนหลักเกณฑ์ในการทำงานคงต้องไปหารือร่วมกับอีกครั้ง เพราะเพิ่งได้รับข้อมูลจาก ทปอ."